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๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 
                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดก าแพงเพชร รวมจ านวน ๓๒๐ คน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศส าหรับการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลง
พ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
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ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริ ม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จากศักยภาพของเมืองก าแพงเพชรทีม่ี 
ดินดี น้ าดี ป่าสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการก าหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่ว่า “ ผู้น าการผลิต และ
แปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก ” 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดก าแพงเพชร 
 จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์  
เทพนคร และเมืองคณฑีนอกจากนี้เมืองก าแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๕๙ ได้เปลี่ยนเมืองก าแพงเพชร
เป็นจังหวัดก าแพงเพชรตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะ
เป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า " เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพง
เมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง ๒ เมือง คือ 
เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. ๑๘๙๐ ตอ่มาสมยั
พระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของล าน้ าปิง  
คือ “ เมืองนครชุม ” สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง ก าแพงเมืองไว้ว่า "  
เป็นก าแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย 

ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง 
เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน " อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔   
ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดก าแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๕๘ กิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดตอ่กับอ าเภอวงัเจ้า จงัหวัดตาก และอ าเภอคีรีมาศ จงัหวัดสโุขทัย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอโพธิ์ทะเล อ าเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบัอ าเภออุ้มผาง จังหวดัตาก 
ขนาดพื้นที ่จังหวดัก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,68 7.5 ไร)่ เปน็พื้นที่ 
การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไร่) ป่าไม ้2,184.7 ตารางกโิลเมตร 
(1,365,437.5 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพืน้ที่อื่น ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไร่) 
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวดัก าแพงเพชรมแีม่น้ าปิงไหลผ่านเปน็ระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร  
มีลักษณะภูมปิระเทศ แบง่เป็น 3 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าปงิตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ า (ALLUVIAL TERRACE) มีระดับความสูง
ประมาณ 43-107 เมตรจากระดบัน้ าทะเลปานกลาง อยูบ่ริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวดั 
ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตีย้ๆ สลับทีร่าบ พบเหน็บริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวดั 
ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เปน็แหล่งแรธ่าตุ และตน้น้ าล าธารตา่งๆ ที่ส าคญั เชน่ คลองวังเจ้า 
คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวงัไทร ไหลลงสูแ่ม่น้ าปงิ 
โดยสรุป ลักษณะพื้นทีข่องจังหวดัก าแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้านตะวันออก 
ลักษณะดนิเปน็ดินปนทรายเหมาะแก่การท านา และปลกูพืชไร่ 
 

ตารางแสดงพ้ืนที่อ าเภอ 
ล าดับ   อ าเภอ  พ้ืนที่ (ตร.กม.) 

 1  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  1,348.54 
 2  อ าเภอขาณุวรลักษบรุ ี  1,148.46 
 3  อ าเภอคลองขลงุ  783.332 
4  อ าเภอพรานกระต่าย  1,081.79 
5  อ าเภอไทรงาม  529.175 
6  อ าเภอคลองลาน  1,186.78 
7  อ าเภอลานกระบือ  429.123 
 8  อ าเภอทรายทองวัฒนา  202.226 
 9  อ าเภอปางศิลาทอง  755.981 
 10  อ าเภอบงึสามคัค ี  287.831 
 11  อ าเภอโกสัมพีนคร  489.4  

รวม 8,252.63 
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ข้อมูลการเดินทาง 
         จังหวัดก าแพงเพชรมีการคมนาคมสะดวกเพียงทางเดียวคือ ทางรถยนต์ ไม่มีทางรถไฟหรือ
สนามบิน ต้องไปใช้บริการของจังหวัดใกล้เคียง ทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดพิจิตรและจังหวัด
พิษณุโลก ส่วนสนาม-บินมีที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ประกอบกับทางถนนมีความสะดวกรวดเรว็กวา่ 
การคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดกับอ าเภอมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะทางดังนี้ 

อ าเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
อ าเภอลานกระบือ ระยะทาง 52 กิโลเมตร 
อ าเภอคลองขลุง ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
อ าเภอไทรงาม ระยะทาง 46 กิโลเมตร 
อ าเภอคลองลาน ระยะทาง 49 กิโลเมตร 
อ าเภอทรายทองวฒันา ระยะทาง 51 กิโลเมตร 
อ าเภอขาณวุรลกัษบุร ีระยะทาง 70 กิโลเมตร 
อ าเภอปางศิลาทอง ระยะทาง 78 กิโลเมตร 
กิ่งอ าเภอบึงสามัคค ีระยะทาง 85 กิโลเมตร 
กิ่งอ าเภอโกสัมพนีคร ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  
   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 
  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การจดัเวทีรับฟังความคดิเหน็  
    และการถาม-ตอบปัญหาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 
  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
         (Line Application) 
  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
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๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๓๒๐    คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๓๔๐    คน 
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 
   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 
                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  สื่อมวลชน 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัด ก าแพงเพชร  
รวมจ านวน ๓๔๐ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ โดยเฉพาะในด้าน
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (สปก.) ปัญหาคมนาคม
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและ
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 
 ๙.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   
   อื่น ๆ .......................................................................... 

 
๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 
 
 
 
๑๐. ข้อสังเกต  - 
  
๑๑. ข้อเสนอแนะ  - 
 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๖ 
 

 
๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดัพิษณุโลก ประกอบด้วย 

๑๒.๑  พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง/ 
     ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 

 ๑๒.๒  พลเอก ส าเริง  ศวิาด ารงค ์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ  
 ๑๒.๓  นายชลิต  แกว้จินดา สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๔  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๕ นายทรงเดช  เสมอค า สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๖  นายเฉลียว  เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๗ นายจัตรุงค ์ เสริมสขุ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๘ ว่าที่ร้อยตร ีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
  ๑๒.๙ นายณรงค์  สหเมธาพฒัน์ สมาชิกวุฒิสภา 
 

๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
              (๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาต ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ สมาชิก
วุฒิสภา/กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และประชาชนของอ าเภอปางศิลาทอง จ านวน ๑๐๐ คน ในประเด็นเรื่อง
ปัญหาที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์ (สปก.) ปัญหาการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าแล้ง ปัญหาด้านการคมนาคม โดยมี นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร และคณะให้การต้อนรับ 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก ส าเริง   
ศิวาด ารงค์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) สรุปได้ดังนี้ 

   กล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตาม
การท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วให้
สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน  
๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูป



๗ 
 

ระบบงบประมาณหรอืกระบวนการท่ีลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท าให้ปรากฏขึ้น การท า
ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุดวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่พบ
ประชาชนของสมาชิกวฒุิสภาเป็นการรบัฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พ้ืนที่ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภาใน  
ด้านนิติบัญญัติ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานในพ้ืนที่ และจะได้น าปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
  - พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)   
ได้เปิดเวทีให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการและ
ข้อ เสนอแนะจากผู้ แทนส่วนราชการ ผู้ น าท้องที่  และประชาชนของอ า เภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. นายปัณยา ประดาพล ต าแหน่ง นายก อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.พิษณุโลก 
   เรื่องที่เสนอ ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ในพ้ืนที่ต าบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
       เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในต าบลปางตาไว แต่มีบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากติดปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน สปก. ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตลอดจนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อีกทั้งระยะเวลาในการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ค่อนข้างใช้เวลานาน การด าเนินการเกิดความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
   
 
 



๘ 
 

ความต้องการ 
   ๑.) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ด าเนินการรางวัดแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน 
       ๒.) แก้ไขและปรับปรุงระเบียบขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาขออนุมัติในการ
ด าเนินการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว      
  หน่วยงานชี้แจง 
        ๑.) นางสาหร่าย ซินศิริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง 
โทร. ๐๙๑-๘๘๙๐๖๔๖ ชี้แจงว่า การขอใช้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขต สปก. ในการขอใช้ที่ดิน
หากที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว การขอใช้ไม่น่าจะมีปัญหา สามารถยื่นค าขอใช้ที่ดินได้ตาม
นัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง      
    ประเด็นปัญหาที่ทาง อบต.ประสบปัญหาการขอใช้น่าจะเป็นปัญหาการขอใช้ที่
สาธารณะที่ยังไม่มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ประเด็นนี้ในการขอใช้ต้องขอใช้กับเจ้าของพื้นที่ 
ถ้าที่ดินอยู่ในเขต สปก. ก็ต้องไปขอกับทางหน่วยงาน สปก. เหตุผลคือต าแหน่งที่ขอใช้จะเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม ่หรือเป็นที่ สปก.จัดให้ประชาชนแล้วประชาชนอุทิศใหเ้ปน็
ที่เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    ๒.) นายอภิฑูรย์  หนูเอก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
จังหวัดก าแพงเพชร โทร. ๐๘๙-๕๘๙๘๐๑๐ ชี้แจงว่า เป็นหน้าที่ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ก า แพ ง เพช ร  ซึ่ ง ข อ รั บปั ญห าดั ง ก ล่ า ว ไ ปด า เ นิ น ก า ร แก้ ไ ข ให้ ร ว ด เ ร็ ว ม า กยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ  
ขอชี้แจงว่าทางสปก.ไม่สามารถให้บริษัทเอกชนท าการรางวัดที่ดินได้ เพราะผิดระเบียบต้องแก้ไข
กฎหมาย 
    ๓.) นายพรชัย  น้อยสวรรค์  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
จ.ก าแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๒๕๑๑๒๑๗ ชี้แจงว่า เมื่อก่อนพ้ืนที่เขต สปก. ก่อนที่จะออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พ้ืนที่ที่กันไว้จะมีหมายเหตุในหลักฐานของที่ส่งมอบให้กับทาง สปก. 
นอกจากจะเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ถ้าสปก.รับไปแล้วส่วนไหนที่เป็นวัด ถนน ให้ทาง สปก.นั้นกันออก 
แต่จังหวัดก าแพงเพชรไม่สามารถกันพ้ืนที่ออกได้หมด เนื่องจากก าลังของเจ้าหน้าที่ในการรางวัดพ้ืนที่มี
ไม่เพียงพอ อาจจะมีตกหล่นไปบ้าง ท าให้มีพ้ืนที่ทับซ้อนกันบ้าง  โดยการกันพ้ืนที่ออกต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของพ้ืนที่ในแต่ละแห่งนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดของแผนที่เดิมของจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูลอยู่ที่ 
กรมป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร โดยทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชร
ได้ยกให้เป็นพ้ืนที่ สปก. 
 
 
 
 



๙ 
 

๒. นายบุญมาก  บญุวตัร ต าแหน่ง รองนายก อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.พิษณุโลก 
เรื่องที่เสนอ ปัญหาการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ สปก. ของต าบลโพธิ์ทอง  

อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ประสบปัญหาการขออนุญาตการเจาะน้ าบาดาล
ในพ้ืนที่ สปก.ซึ่งมีกระบวนการขออนุญาตหลายขั้นและมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ค่อนข้างนานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่เกิดความล่าช้า 
    ความต้องการ 
    ควรลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตการเจาะบ่อน้ าบาดาลของที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    หน่วยงานชี้แจง 
    ๑.) นายพรชัย  น้อยสวรรค์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.
ก าแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๒๕๑๑๒๑๗ ชี้แจงว่า หากจะขุดบ่อบาดาลในพ้ืนที่ สปก. ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่นั้น โดยต้องมีการยื่นค าขออนุญาตจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หากต้องการขุดบ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ขึ้นไปถึง ๗ นิ้ว ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้ส านักงานทรัพยากรน้ าและบาดาล เขต ๗ พิจารณาอนุมัติ โดยใช้เวลา
ประมาณ ๗ วัน ถ้าเอกสารครบถ้วนไม่มีปัญหาใดๆ 
    ๒.) นายสรศักดิ์  ศรแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการทรัพยากรน้ าและบาดาล จังหวัด
ก าแพงเพชร โทร. ๐๘๙-๙๔๗๔๕๖๑ ชี้แจงดังนี้ 
        ๑.) การกระท าความผิดฐานลักลอบเจาะต้องถูกด าเนินคดีแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเพ่ือเปรียบเทียบคดี เมื่อผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับแล้วถือว่า
คดีสิ้นไป    
        ๒.) การเติมน้ าใต้ดิน สามารถด าเนินการเติมลงในบ่อเติมน้ าลึกไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 
ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๗ (ก าแพงเพชร) ได้ด าเนินการเติมน้ าใตด้ินรปูแบบ
บ่อวงแบบเติมน้ าผ่านสระน้ า ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์       
        ๓.) ผู้ที่จะใช้น้ าบาดาลโดยการเจาะบ่อ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ปัจจุบันคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัด 
 
 
 

๓. นายโสภณ  ทองศรี  ต าแหน่ง รองนายก อบต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 



๑๐ 
 

เรื่องที่เสนอ ปัญหาการขออนุญาตสร้างฝายกักเก็บน้ า ในพ้ืนที่ สปก. ของต าบลหินดาต 
อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร จากกรมเจ้าท่า 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
  เนื่องด้วยต าบลหินดาตมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเอกสารสิทธิ์ สปก. ๔-๐๑ 
ประชากรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีน้ าเป็นปัจจัยหลัก ต าบลหินดาตมีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงล าคลองไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้เพื่อ
การเกษตรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างฝายเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ แต่ในปัจจุบันการก่อสร้างดังกล่าวยัง
ติดระเบียบ/กฎหมายของกรมเจ้าท่าอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้อย่างตรง
จุดและรวดเร็ว จึงขอให้กรมเจ้าท่าได้มอบอ านาจดังกล่าวมาให้ท้องถิ่นเหมือนเดิม 
  ความต้องการ 
       ควรลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตการใช้พ้ืนที่ สปก. ของที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานชี้แจง 
       นายวัชรศักดิ์ มาติวงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โทร. ๐๘๐-๕๐๗๖๖๕๒ ชีแ้จงว่า กรมเจ้าท่าดูแลแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า
ทะเลสาบ ตามมาตรา ๑๑๗ พรบ.การเดินเรือในน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ คลองหมายถึง คลองธรรมชาติ 
ไม่ได้เกิดจากการขุด การขุดลอกเพ่ือรักษาสภาพล าน้ า พ.ศ. ๒๕๕๖ (ระเบียบกรมเจ้าท่า) ให้ขออนุญาต
ที่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

๔. นายอุดม  เกษสวุรรณ์  ต าแหน่ง สมาชกิสภา อบต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
  เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน 
   ข้อเสนอแนะ 
       ปัจจุบันปัญหาความปลอดภัยในสังคมมีมากมายและหนักขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเยาวชน
ก่อเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ปรับปรุงกฎหมายส าหรับเยาวชนควรเพ่ิมโทษให้มากขึ้น
กว่าเดิม หรือหากมีผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความรุนแรงของเยาวชนก็ควรจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย
อย่างเหมาะสมด้วย 
    
 (๒) วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมเทศบาล
ต าบลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒสิภา 
คนที่หนึ่ง/ ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดนิทาง) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒสิภา ลงพื้นที่เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และประชาชนของอ าเภอลานกระบือ จ านวน ๑๒๐ คน 



๑๑ 
 

เพ่ือติดตามปัญหาในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรคับคั่งและการขยายของเมืองก าแพงเพชร และ
การขอขึ้นค่าภาษีภาคหลวงจากปิโตเลียมในเขตอ าเภอลานกระบือ  โดยมี นายชาธิป  รุจนเสรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร และคณะให้การต้อนรับและคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
สรุปได้ดังนี้ 

       ๑. ว่าทีร่้อยตรี ธารนิ  อยู่ครอบ ต าแหน่ง สมาชิกชมรมก านนัผู้ใหญบ่้าน อ.ลานกระบือ 
  เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งและการขยายของเมือง

ก าแพงเพชร ตามประกาศผังเมืองรวมลานกระบือ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในพ้ืนที่อ าเภอ 
ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ 
      เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่ง ท าให้การไหลของน้ าในฤดูน้ าหลาก คลอง ทางไหล
ของน้ าเปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวของเมืองเป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ าอย่างมาก โดยหน้าฤดู
แล้ง คลองที่เล็กแคบ ไม่สะดวกกับการไหลและส่งน้ า โดยลานกระบือรองรับน้ าจากท่อทองแดงจาก
แม่น้ าปิง อีกทั้งสภาพภูมิสังคมขยายตัวท าให้การจราจรคับคั่ง อุบัติเหตุเกิดขึ้น เสียหายกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
    ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา 
        ควรท าถนนบายพาสลานกระบือตามประกาศผังเมืองรวมลานกระบือ ลงวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ใช้ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว โดยควรออกแบบทางระบายน้ าและส่งน้ าไปยังไร่นา
ของประชาชน 
  หน่วยงานชี้แจง 
    ๑.) นางสาวพัชรี  อ่อนศรี ต าแหน่ง นักผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดก าแพงเพชร โทร.๐๘๗-๖๙๘๗๙๒๙ ชี้แจงว่า ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือประกาศบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีโครงการคมนาคมขนส่งตามประกาศฯ ที่ควรด าเนินการเพ่ือใช้
เป็นถนนเลี่ยงเมอืง จ านวน ๑ สาย ได้แก่ ถนนสาย ค ขนาดเขตทาง ๒๕ เมตร ซึ่งวิธีการที่จะท าใหม้ถีนน
สายนี้เกิดเป็นรูปธรรม ท าได้หลายวิธี เช่น ใช้การด าเนินการของกระทรวงคมนาคม (ทล ,ทช) หรือ ท า
โครงการจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนาพื้นที่ของกรมโยธิการและผังเมือง ซึ่งหากถนนสายนี้เกิดเป็นรปูธรรมจะท า
ให้เกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นลดปัญหาการจราจร เป็นการเปิดพ้ืนที่รองรับการ
ขยายตัวของเมือง จึงควรผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการให้เป็น
รูปธรรมต่อไป 
    ๒.) นายชิตพงศ์ วังนาค ผู้แทนหน่วยงานทางหลวงชนบทจังหวดัก าแพงเพชร โทร.๐๙๔-
๖๓๕๔๑๔๖ ชี้แจงว่า การท าถนนบายพาสหรือถนนเลี่ยงเมืองลานกระบือ ตามเส้นสีเหลืองตั้งแต่
จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดจะต้องผ่านถนนของทางหลวง จ านวน ๓ สายทางด้วยกัน คือ 



๑๒ 
 

        ๑.) จากลานกระบือไปก าแพงเพชร เป็นถนน ทล.สาย ๑๐๖๕  
        ๒.) จากลานกระบือไปบางระก า เป็นถนน ทล.สาย ๑๐๖๕ (ต่อกัน) 
        ๓.) จากลานกระบือไปไทรงาม เป็นถนน ทล.สาย ๑๒๗๘  
        โดยแนวทางที่ควรจะเป็นน่าจะให้ทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
 

๒. นายนอ้ย  พะโยม  ต าแหน่ง นายก อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร 
เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะการขอรับการจดัสรรภาษคี่าภาคหลวงปโิตรเลียมเพิ่มมากขึ้น 

ในพ้ืนที่อ าเภอลานกระบือ จังหวดัก าแพงเพชร 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 

    ๑.) การขยายฐานน้ ามันในพ้ืนที่มีปริมาณมากขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย 
เช่น เสียงดัง ฝุ่นละอองเพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิดสุขภาวะเป็นพิษ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศและ
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น 
    ๒.) การสัญจรไปมาล าบาก เพราะเวลาที่มีการย้ายหลีกแตล่ะครัง้ รถบรรทุกน้ ามันวิง่บน
ถนน ๒ เลน ที่แคบและมีการปล่อยพร้อมกัน ครั้งละ ๖ คัน ท าให้รถของประชาชนที่วิ่งสัญจรไปมา
ล าบาก เพราะรถแต่ละคันวิ่งติด ๆ กัน เป็นแถวนเว้นช่องว่างน้อยรถวิ่งแซงล าบาก ท าให้การสัญจรล่าช้า 
และท าให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 
    ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความต้องการน้ ามันดิบเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ต้องมีการ
ขยายฐานน้ ามันเพ่ิมขึ้น ท าให้บริษัทที่ผลิตน้ ามันมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีการ
ผลิตน้ ามันมากขึ้นและยังได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ท า
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบและได้
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อย ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างล่าช้า 
    ข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานการผลิตน้ ามันและได้รับผลกระทบต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
        การได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเกณฑ์เดิม  การจัดสรร
งบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่แหล่งน้ ามัน ๓ จังหวัด ได้แก่  
๑.จังหวัดก าแพงเพชร ๒.จังหวัดสุโขทัย ๓.จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน ๓๖ แห่ง ท าให้ตัวหารมากยิ่งขึ้น 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อยลง จึงอยาก
ขอสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจากเดิมดังนี้ 
        ๑. รัฐบาลกลาง ๔๐% 
        ๒. อบจ.๒๐% 



๑๓ 
 

        ๓. ท้องถิ่นที่ที่มีบ่อน้ ามัน ๒๐% 
        ๔. จังหวัดที่มีค่าภาคหลวง ๑๐% 
        ๕. ทั่วประเทศ ๑๐% 
    ขอเพ่ิมขึ้นจาก อบจ. ๑๐% ดังนี้ 
        ๑. รัฐบาลกลาง ๔๐% 
        ๒. อบจ.๑๐% 
        ๓. ท้องถิ่นที่ที่มีบ่อน้ ามัน ๒๕% 
        ๔. จังหวัดที่มีค่าภาคหลวง ๑๕% 
       ๕. ทั่วประเทศ ๑๐% 
    หน่วยงานชี้แจง 
   ๑. นายศรินทร์  วันยะ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและก ากับกิจกรรมพลังงาน 
ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร โทร. ๐๘๖-๔๑๑๐๗๕๘ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาษี
ปิโตรเลียม (ค่าภาคหลวง) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรค่าภาคหลวง ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการปรับขึ้นค่าภาษีไปแล้ว
ตามความเป็นธรรมและเหมาะสม ควรให้ผู้ร้องเรียนศึกษาระเบียบใหม่ให้ดีกว่าอีกครั้ง 
    ๒. นายพูลธรัตน์  ไชยโย ต าแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมช านาญการ กรมเชื้อเพลงธรรมชาต ิ
กระทรวงพลังงาน โทร. ๐๙๕-๖๙๐๙๙๗๙ ชี้แจงว่า ค่าภาคหลวงมีการเสนอเปลี่ยนแปลงตามร่าง พ.ร.บ.
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
และเหมาะสมแล้ว 
       ๓. นายเบญจพล  อนุศาสน์อมรกุล ต าแหน่ง วิศวกร บริษัท ปตท.สผ.จ ากัด (มหาชน) 
โทร. ๐๘๕-๗๘๕๕๔๙๕ ชี้แจงว่า การบริหารจัดการของโครงการได้ให้ความส าคัญกบัความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ทางถนน อาทิ การใช้รถยนต์ขนส่งน้ ามันดิบ ท าให้ผู้ใช้ทางได้เห็นอย่างชัดเจน การออกแบบรถยนต์
ขนส่งน้ ามันดิบให้มีความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ ติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถน้ ามนัดบิ 
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับข้อร้องเรียนในลักษณะนี้มาก่อน 
 
  
 
 (๓) วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และประชาชนของอ าเภอ 



๑๔ 
 

พรานกระต่าย จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อติดตามปัญหาในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งซ้ าซาก 
โดยมี นายอนุชา  พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร และคณะให้การต้อนรับและคณะให้การ
ต้อนรับ ท้ังนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

๑. นายอานนท ์ อภิชาตติรากูล  นายกเทศมนตรีต าบลพรานกระต่าย 
 เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพราน
กระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
 ๑.) น้ าท่วมจากน้ าล้นตลิ่ง จากน้ าล้นตลิ่งคลองประดังงาวและคลองห้วยโค้งไหลเข้าเขต
ชุมชนด้วยศักยภาพคลองทั้ง ๒ ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ า 
    ๒.) ฝนตกหนักในพื้นที่ระบบระบายน้ า ตามถนนสายหลักต่าง ๆ แม้มีครอบคลุมแต่บาง
ช่วงมีขนาดไม่เหมาะสมต่อการระบาย รวมถึงน้ าท่วมพื้นที่การเกษตร 
        ๓.) การบริหารจัดการน้ ายังไม่ดีพอ มีสิ่งกีดขวางน้ า จากการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรเมื่อถึงฤดูฝน ไม่น าสิ่งกีดขวางออกได้ทัน รวมถึงการเปิด – ปิด ประตูน้ าชลประทาน 
        ๔.) ระบบประตูระบายน้ ายังไมเ่พียงพอต่อการระบายน้ าบางช่วง ท าให้เปน็คอขวด 
    ข้อเสนอแนะ 
    ๑.) ก่อสร้างประตูระบายน้ าหนองเคา้แมวเพ่ิมจาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่อง เพื่อความสะดวก
ของการไหลของน้ าป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและย่านเศรษฐกิจ 
        ๒.) กอ่สร้างดาดสองข้างทางหลวง ๑๐๑ เพื่อการระบายน้ าที่รวดเร็วขึ้น น้ าไม่ไหลท าให้
เอ่อล้นข้ามทางหลวงไหลเข้าสู่เขตชุมชน 
        ๓.) หาพ้ืนที่สร้างแก้มลิงเพื่อรองรับน้ าจากเขาเขียว 
    หน่วยงานชี้แจง 
    ๑.) นายสุรปรีข์  ณ ศรีธะ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส านักงานชลประทาน
ที่ ๔ ชี้แจงว่า กรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่ ๔ มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ าป่าเขาเขียว 
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยเขตเทศบาลพรานกระต่ายความจุ ๙๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันออกแบบแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ าป่าเขาเขียวต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เนื่องจากมี
พ้ืนที่น้ าท่วมเขตป่าสงวนแห่งชาติโซน C ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ซึ่งกรมชลประทานโดย
ส านักบริหารโครงการด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 
    ส าหรับแก้มลิงหนองตะกล้าบริเวณเหนือโรงพยาบาลพรานกระต่าย ส านักงาน
ชลประทานที่ ๔ จะได้ประสานนายกเทศมนตรีเทศบาลพรานกระต่ายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
        ๒.) นายดิเรก พรมนี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงตากที่ ๑ โทร.๐๙๗-
๙๒๑๘๓๗๑ ชี้แจงกรณีน้ าท่วมทางสาย ๑๐๑ แขวงตากที่ ๑ ได้บรรจุแผนงานแก้ไขน้ าท่วม ปี ๒๕๖๘ 



๑๕ 
 

ชื่องานก่อสร้างทางระบายน้ าถาวร ระหว่าง กม.27+375 – กม. 30+100 งบประมาณ ๓๑,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท เรียบร้อยแล้ว 
 

         ๒. นายเสวียน พละทรัพย์ ต าแหนง่ ก านนัต าบลทา่ไม ้และ นายถวลิ  พละทรัพย์ นายก อบต.ทา่ไม ้
 เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและน้ าแล้ง ในพ้ืนที่ต าบลท่าไม้ 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
   เนื่องจากต าบลท่าไม้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากตดิต่อกันมาตลอด เนื่องจากมนี้ ามากจาก
หลายสาขา โดยเฉพาะน้ าปา่ไหลหลากจากภูเขาและน้ าท่วมทางสาย ๑๑๓๒ ท าใหป้ระชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ส่วนในฤดูแลง้น้ าจะไหลลงสู่แม่น้ าปิง จึงเกดิภัยแล้งในฤดูแลง้ จงึอยากเสนอโครงการอ่างเกบ็
น้ าเขาเขียว ซึ่งชลประทานได้ออกแบบก่อสรา้งเรียบร้อยแล้ว แต่ตดิขดัข้อกฎหมายป่าไม ้จึงไม่สามารถ
ก่อสร้างได ้
   ข้อเสนอแนะ 
    ๑.) เนื่องจากต าบลท่าไม้มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า เขาเขียว-เขาสว่าง-ป่า
คลองห้วยทราย ๘๐% ไม่มีเอกสารที่ดิน 
        ๒.) น้ าอุปโภค บริโภค ยังไม่มีทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่มีน้ าสะอาดในการดื่มใช้ น้ าดื่ม
ชาวบ้านยังต้องซื้อน้ ามาดื่ม 
        ๓.) อ่างเก็บน้ าบ้านน้ าดิบมะพร้าว ต าบลท่าไม้ ถ้าด าเนินการสร้างอ่างเก็บน้ า ได้ก็จะ
บรรเทาน้ าท่วม น้ าแล้งได้ ต าบลท่าไม้รับน้ าจากคลอง ๔ สาย ไหลมารวมที่ต าบลท่าไม้ทั้งหมด ได้แก่ 
คลองแม่ระกา, คลองวังตะกู (เขาเขียวบางส่วน), คลองน้ าดิบมะพร้าว (เขาเขียว) และคลองน้ าดั้น  
(เขาเขียว) 
    หน่วยงานชี้แจง 
    ๑.) นายดิเรก พรมนี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงตากที่ ๑ โทร.๐๙๗-
๙๒๑๘๓๗๑ ชี้แจงกรณีน้ าท่วมทางบ้านท่าไม ้แขวงตากที่ ๑ ได้บรรจุแผนงานขยายทางจราจร ปี ๒๕๖๘ 
ทางสาย ๑๑๓๒ กม.19+850 – กม. 22+000 งบประมาณ ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒.) นายชวนินทร์ สุภาธา ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรั กษาท่อ
ทองแดง โทร. ๐๕๕-๗๑๑๕๕๓ ชี้แจงว่าเทศบาลต าบลพรานกระต่าย ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ า
ในภาวะฝนตกหนักมากกว่า ๑๐๐ มม. ติดต่อกัน ๑ – ๒ วัน โดยมีน้ าป่าท่วมจากล าห้วยธรรมชาติฝั่ง
ตะวันตก ๒ ห้วย คือ ห้วยประดังงาวและห้วยโค้ง ซึ่งมีพ้ืนที่รับน้ า ๘๐ ตร.กม. และ ๔๙ ตร.กม. 
ตามล าดับ เมื่อฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าบ่าท่วมพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ หาก
ระบายไปคลองสามพวงไม่ทัน ท าให้น้ าล้นเข้าท่วม ๑ – ๒ เมตร นานประมาณ ๑ สัปดาห์ หน่วยงานต่าง ๆ 
จึงได้วางแผนงานพัฒนาปรับปรุงคลองระบายน้ าและอาคารควบคุมน้ า ท าให้ปีต่อ ๆ มา สามารถลด



๑๖ 
 

ปัญหาการเกิดน้ าท่วมในเขตเทศบาลได้มากขึ้น คงเหลือปัญหาน้ าขังในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกถนนทางหลวง
หมายเลข ๑๐๑ 
    ในกรณีนี้ กรมชลประทานโดยส านักชลประทานที่ ๔ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมทาง
หลวง ยังมีแผนพัฒนาระบบระบายน้ า ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น 
โครงการอ่างเก็บน้ าป่าเขาเขยีว โครงการปรับปรงุอาคารกลางคลองตา่ง ๆ และโครงการปรับปรงุท่อลอด
ถนนที่มีขนาดเล็ก 
  
   ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาน าไปด าเนินการภายใต้บทบาท 
หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 
๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ (จังหวัดก าแพงเพชร) 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๑๔ ครัง้ แบง่เปน็  
 ๑. สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา) จ านวน ๓๓ ครั้ง 
  - เฟสบุ๊ค ๕ ครัง้ 
  - ทวติเตอร ์๕ ครัง้ 
  - ไอจ ี๕ ครัง้ 
   - เว็ปไซด์ ๕ ครัง้ 
  - ไลน์ ๑๐ ครั้ง 
  - ยูทูป ๓ ครั้ง 
 ๒. สื่อภาครัฐ ๔๕ ครัง้ 
  - กรมประชาสมัพันธ ์๔๒ ครั้ง 
  - อสมท. ๐ ครัง้ 
  - กองทัพ ๓ ครัง้ 
  
 ๓. สื่อท้องถิน่ จ านวน ๖ ครัง้ 
  - ทีวี ๐ ครัง้ / วิทยุ ๓ ครั้ง / ไลน์ ๓ ครั้ง 
 ๔. สื่ออืน่ๆ ๓๐ ครัง้ 
   - ทีว ี๐ ครัง้ / วิทยุ ๒๐ ครัง้ / ออนไลน์ ๑๐ ครั้ง 
 
๑๕. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 



๑๗ 
 

  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
ณ จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอ 
ลานกระบือ และอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๔๐ คน  
การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๓๒๐ ชุด  
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๒๕๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๑๘๙ 
๖๗ 

๗๓.๘๓ 
๒๖.๑๗ 

รวม ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒. อาย ุ

เพศ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๑๑ 
๕๐ 
๗๖ 

๑๐๒ 
๑๗ 

- 
๔.๓๐ 

๑๙.๕๓ 
๒๙.๖๙ 
๓๙.๘๔ 
๖.๖๔ 

รวม ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
  
 
 
 
 ๓. ระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษา 
ปริญญาตร ี

ประถมศกึษา 

๑๑๘ 
๕๔ 
๕๖ 

๔๖.๐๙ 
๒๑.๐๙ 
๒๑.๘๘ 



๑๘ 
 

 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 ๔. อาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่นๆ 

๑๖๕ 
๕๐ 
๑๖ 
๒๐ 
๕ 

๖๔.๔๕ 
๑๙.๕๓ 
๖.๒๕ 
๗.๘๑ 
๑.๙๕ 

รวม ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
สูงกว่าปรญิญาตรี 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 

๑๔ 
๑๓ 
๑ 

๕.๔๗ 
๕.๐๘ 
๐.๓๙ 

รวม ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 

อื่น ๆ  

๕๑.๙๕ 
๔๘.๔๔ 
๓๕.๙๔ 
๑๔.๘๔ 
๒.๓๔ 



๑๙ 
 

ความคิดเห็น 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ
คิดเห็น 

๑. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๒.๕๘ มาก 

๒. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๐.๗๘ มาก 
๓. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๖๖.๑๗ ปานกลาง 

๔. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๕.๕๕ ปานกลาง 
๕. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาต ิ

๖๔.๖๑ ปานกลาง 

๖. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๓.๙๑ ปานกลาง 
รวม ๖๕.๖๐ ปานกลาง 

 
 
ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง 
 - ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 



๒๑ 
 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
----------------------------------------------  

๑. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ณ หอประชุมเทศบาลต าบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


